

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v HỖ TRỢ TUYỂN SINH NĂM 2021

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Trường THPT Bình Sơn

Trong năm qua, thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của Bộ GD&ĐT, Quý trường đã thực hiện hỗ trợ tuyển sinh cho Trường ĐH Đông Á. Năm 2021, nhằm đưa đến thông tin hữu ích cho học sinh (HS) kịp thời, Trường ĐH Đông Á đề nghị Trường THPT thông tin các chính sách học bổng đến HS và thu lại hồ sơ của HS nếu có HS nộp tại trường với các nội dung cụ thể như sau:

Chính sách học bổng cho dành cho HS trường mình năm 2021

Để khích lệ tinh thần học tập của học sinh cũng như hỗ trợ những gia đình có con em bước vào học tập bậc ĐH được giảm bớt phần khó khăn, nhất là sau dịch bệnh covid, Trường ĐH Đông Á cấp học bổng cho HS của Quý trường khi nhập học trong mùa tuyển sinh năm 2021 như sau:

(Đơn vị tính: VNĐ)

Loại học bổng (HB)	Trị giá học bổng/1 suất	Số suất HB	Ghi chú
HB Khuyến học	3.000.000	50	Dành cho thí sinh trúng tuyển vào tất cả các ngành
HB toàn phần (100% học phí toàn khóa học)	68.000.000	01	- Đạt tiêu chí xét học bổng theo quy định của Trường ĐH Đông Á - Giá trị học bổng tính trung bình ở các ngành
HB bán phần (50% học phí toàn khóa học)	34.000.000	02	
HB 30% học phí toàn khóa học	20.400.000	03	
HB 50% học phí ở học kỳ đầu tiên	4.200.000	03	
HB 40% học phí ở học kỳ đầu tiên	3.400.000	03	

- Trường hợp số lượng đăng ký vượt quá số lượng suất quy định, Hội đồng Tuyển sinh của Trường sẽ xem xét, phản hồi mức hỗ trợ và số lượng suất học bổng.

- Ngoài các học bổng trên, Trường Đại học Đông Á đặc biệt còn có học bổng thực tập và làm việc tại Nhật Bản theo cơ chế kỹ sư, lương cao cho SV học ở tất cả các ngành; Học bổng học tập và làm việc ở CHLB Đức với tổng giá trị hơn 79 tỷ đồng.

Đặc biệt là học bổng theo học chương trình Liverpool của Anh quốc, với học phí không cao, nhưng uy tín và chất lượng Anh quốc do ĐH Liverpool John Moores cấp bằng, là một lựa chọn rất tốt cho các em HS muốn học tập ở nước ngoài, nay học tại Trường ĐH Đông Á.

Trường ĐH Đông Á kính đề nghị Quý trường thông báo chính sách học bổng này đến HS và lập danh sách các em đăng ký vào Trường ĐH Đông Á theo mẫu gửi kèm hoặc đăng ký trực tuyến tại website: <https://donga.edu.vn/tuyensinh>

Khi nhận được hồ sơ của Quý trường gửi về trước ngày 10/5, nhà trường sẽ ra quyết định cấp học bổng cho thí sinh, để khi đạt các điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh năm 2021 thì nhập học tại trường ĐHĐA.

Trường ĐH Đông Á xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác hỗ trợ từ Quý nhà trường./.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH



PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS. Đỗ Trọng Tuấn